

Số: /BC-SYT

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả tự rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

Thực hiện Công văn số 501/TTT- NV4 ngày 03/8/2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về việc đề nghị tự rà soát, báo cáo kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trong năm 2019, Sở Y tế báo cáo kết quả như sau:

I. Về kết quả thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2019

1. Tổng số cuộc thanh tra chuyên ngành: 08 cuộc (có phụ lục kèm theo).

Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành báo cáo kết quả thanh tra: Sở Y tế đã tiến hành 03 cuộc thanh tra, 04 kiểm tra theo kế hoạch và 01 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Y tế. cụ thể:

- 03 cuộc kiểm tra liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 (*Quyết định số 09/QĐ-SYT ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Kỷ Hợi và Lễ Hội xuân năm 2019*); Tháng hành động vì ATTP năm 2019 (*Quyết định số 562/QĐ-SYT ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019”*), Tết trung thu 2019 (*Quyết định số 2192/QĐ-SYT ngày 30 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2019*).

- 01 cuộc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa hành (*Quyết định số 726/QĐ-SYT ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa hành*).

- 01 cuộc kiểm tra công tác khám sức khỏe cho lái xe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (*Quyết định số 260/QĐ-SYT ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc kiểm tra công tác khám sức khỏe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi*).

- 01 cuộc kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tư nhân (*Quyết định số 1960/QĐ-SYT ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019*).

- 01 cuộc thanh tra khám bệnh, chữa bệnh; thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất (*Quyết định số 2626/QĐ-SYT ngày 11/11/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thanh tra khám bệnh, chữa bệnh; thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh*).

- 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (*Quyết định số 2364/QĐ-SYT ngày 02/10/2019 của Giám đốc Sở Y tế về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng*).

- Số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra và xử lý: 03 cuộc.

- Số cuộc kiểm tra liên ngành đã có báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý: 05 cuộc

- Kết quả xử lý, cụ thể: xử lý 25 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm và các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là **133.300.000 đồng** (*Một trăm ba mươi ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn*).

2. Việc ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan để triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị đối với các kết luận thanh tra

a) Tổng số các kết luận về kiểm tra, thanh tra đã ban hành đối với các sai phạm đã được Đoàn thanh, kiểm tra phát hiện, xử lý và kiến nghị:

Các cơ sở vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính đã thực hiện xong việc nộp tiền tại Kho bạc nhà nước; số cơ sở sở y tế công lập được thanh tra có một vài thiếu sót nhỏ trong công tác quản lý về chuyên môn cần rút kinh nghiệm theo kiến nghị của Đoàn thanh tra, tự khắc phục ngay sau đó và báo cáo kết quả về Sở Y tế.

Phân công Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra của các đơn vị được thanh tra. Hầu hết các đơn vị đã chấp hành và thực hiện tốt kết luận, kiến nghị sau thanh tra.

b) Tổng số Kết luận, văn bản xử lý của cấp trên mà cơ quan phải thực hiện: không có.

3. Kết quả thực hiện các Kết luận thanh, kiểm tra

a) Các kết luận do Sở Y tế thực hiện:

Tổng số kết luận đã thực hiện xong: 08.

- Số quyết định xử lý về kinh tế đã thực hiện, còn tồn đọng: không.

- Số kiến nghị biện pháp khắc phục trong quản lý điều hành (*kết quả, còn tồn*), *kết quả thực hiện cụ thể theo các nội dung sau:*

Về xử lý vi phạm hành chính: Tổng số quyết định xử lý hành chính đã thực hiện: 25.

b) Kết quả thực hiện các kết luận của cấp trên: không có

III. Nhận xét, đánh giá công tác thanh tra và xử lý về thanh tra đối với các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội

1. Những kết quả đạt được

Nhìn chung trong năm 2019, Sở Y tế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra và thanh tra chuyên ngành theo đúng nội dung và kế hoạch đề ra. Qua công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành đã kịp thời chấn chỉnh

những thiếu sót trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị trực thuộc. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược tư nhân, nâng cao trách nhiệm của các cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ. Các cơ sở được thanh tra, kiểm tra đã có ý thức chấp hành quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh thuốc và các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra của các đơn vị được thanh tra đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân

Nhiệm vụ của Thanh tra Sở Y tế thực hiện ở nhiều lĩnh vực, trong quá trình tiến hành thanh tra, kiểm tra phải có sự phối hợp giữa các phòng chức năng của Sở. Tuy nhiên, công việc của các phòng chức năng ngày càng nhiều nên khi được trưng cầu tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra chưa đảm bảo thời gian, đôi lúc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

Nguồn nhân lực để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của ngành còn quá mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Đảm bảo nguồn kinh phí, thực hiện chế độ chính sách phù hợp để triển khai công tác thanh tra đạt hiệu quả.

- Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra để đáp ứng yêu cầu hiện tại.

Sở Y tế kính báo./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- GD, PGD Sở Y tế;
- VP Sở Y tế;
- Lưu: VT, TT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Mến

BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2019

TT	Tên cuộc thanh tra	Tên Báo cáo kết quả thanh, kiểm tra	Tóm lược nội dung kiến nghị xử lý theo Báo cáo kết quả thanh, kiểm tra của Đoàn thanh, kiểm tra	Kết luận thanh, kiểm tra	Tóm lược nội dung xử lý kết luận thanh, kiểm tra	Kết quả thực hiện	Các nội dung còn tồn đọng đến thời điểm báo cáo
01	Kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp tết Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019	Báo cáo số 15/BC-ĐKT ngày 24/9/2020 của Đoàn Kiểm tra	Xử lý các cơ sở chưa đảm bảo về vệ sinh ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đặc biệt một vài cơ sở kinh doanh thịt, rau củ quả cho các bếp ăn tập thể chưa được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo quản, phân chia...; thực hành của người tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn hạn chế nên có thể gây nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; ghi nhãn hàng hóa sai so với hồ sơ tự công bố		11 cơ sở xử lý, với số tiền phạt: 156.000.000đ	Đã nộp tiền phạt	
02	Kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019”	Báo cáo số 15/BC-ĐKT ngày 22/5/2019 của Đoàn Kiểm tra của Sở Y tế.	Xử lý các cơ sở chưa đảm bảo về vệ sinh ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; trang thiết bị dụng cụ quá cũ và lạc hậu, đặc biệt một vài cơ sở kinh doanh thịt, rau củ quả cho các bếp ăn tập thể chưa được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo quản, phân chia...; thực hành của người tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn hạn chế nên có thể gây nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.		06 cơ sở xử lý, với số tiền phạt: 36.300.000đ	Đã nộp tiền phạt	

03	Kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019	Báo cáo số 15/BC-ĐKT ngày 24/9/2020 của Đoàn Kiểm tra	Xử lý các cơ sở chưa đảm bảo về vệ sinh ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm		07 cơ sở thực phẩm, với số tiền phạt: 67.500.000đ	Đã nộp tiền phạt	
04	Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa hành	Báo cáo kết quả thanh tra số 20/BC-ĐTT ngày 24 tháng 6 năm 2019	<p>-Trung tâm chưa có bác sỹ chuyên khoa: Gây mê hồi sức, Tai mũi họng, Sản phụ khoa, Nhi khoa, thiếu bác sĩ đa khoa; trang thiết bị chưa đảm bảo nên một số bệnh nặng vượt khả năng điều trị chuyển lên tuyến trên như: Bệnh ung thư (C00-C99; D00-D99...), tim mạch (I00-I99), xương khớp (M, S), bệnh ký sinh trùng, chạy thận nhân tạo. Chứng chỉ chuyên ngành vi sinh chưa được đào tạo, do đó việc thanh toán các xét nghiệm vi sinh chưa được thực hiện.</p> <p>- Trình độ thao tác trên các phân hệ phần mềm của các nhân viên chưa đồng đều, còn hạn chế; Công giao dịch điện tử bảo hiểm y tế quá tải ảnh hưởng đến công tác thông tuyến, khám, chữa bệnh.</p> <p>- Tình hình vượt trần, vượt quỹ không được thanh toán kịp thời trong năm 2018, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị, số tiền xuất toán đã được thẩm định nhưng chậm thanh toán.</p>	Kết luận thanh tra số 1998/KL-TT ngày 11/7/2020 của Giám đốc Sở Y tế	<p>Trung tâm chưa có bác sỹ chuyên khoa: Gây mê hồi sức, Tai mũi họng, Sản phụ khoa, Nhi khoa, thiếu bác sĩ đa khoa; trang thiết bị chưa đảm bảo nên một số bệnh nặng vượt khả năng điều trị chuyển lên tuyến trên như: Bệnh ung thư (C00-C99; D00-D99...), tim mạch (I00-I99), xương khớp (M, S), bệnh ký sinh trùng, chạy thận nhân tạo. Chứng chỉ chuyên ngành vi sinh chưa được đào tạo, do đó việc thanh toán các xét nghiệm vi sinh chưa được thực hiện.</p> <p>- Trình độ thao tác trên các phân hệ phần mềm của các nhân viên chưa đồng đều, còn hạn chế; Công giao dịch điện tử bảo hiểm y tế quá tải ảnh hưởng đến công tác thông tuyến, khám, chữa bệnh.</p> <p>- Tình hình vượt trần, vượt quỹ không được thanh toán kịp thời trong năm 2018, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị, số tiền xuất toán đã được thẩm định nhưng chậm thanh toán.</p> <p>- Việc chi phí thuốc và dịch vụ kỹ</p>	TTYT Nghĩa Hành đã khắc phục các kiến nghị và có Báo cáo số 626/BC-TTYT ngày 06/8/2020	Không có

			- Việc chi phí thuốc và dịch vụ kỹ thuật bình quân năm trước áp trần cho năm sau là chưa phù hợp, điều này dẫn đến việc thanh toán trần cho đơn vị không đủ.		thuật bình quân năm trước áp trần cho năm sau là chưa phù hợp, điều này dẫn đến việc thanh toán trần cho đơn vị không đủ.		
05	Kiểm tra công tác khám sức khỏe cho lái xe tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	Báo cáo số 207/BC-SYT ngày 17/2/2019 của Sở Y tế	Có 07 đơn vị (10 xe đang hoạt động và 01 xe mới nhận) chưa có giấy phép sử dụng thiết bị phát tính hiệu của xe được quyền ưu tiên.		Có 07 đơn vị (10 xe đang hoạt động và 01 xe mới nhận) chưa có giấy phép sử dụng thiết bị phát tính hiệu của xe được quyền ưu tiên.	Đã khắc phục xong	
06	Kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tư nhân	Báo cáo số 26/BC-TT ngày 27/8/2019 của Trưởng Đoàn kiểm tra	- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thực hiện việc lưu đơn thuốc chưa đầy đủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế; việc ghi chép các thông tin trong sổ khám bệnh, chữa bệnh chưa đầy đủ theo quy định; 01 cơ sở hành nghề không có chứng chỉ hành nghề. - Đối với các cơ sở kinh doanh dược: Quầy thuốc thực hiện việc bán thuốc theo đơn và lưu đơn thuốc chưa đầy đủ; việc mở sổ sách theo dõi việc mua, bán thuốc và ghi chép thông tin chưa đầy đủ.		Xử lý 01 cơ sở, với số tiền phạt 30.000.000 đồng	Đã nộp tiền phạt	
07	Thanh tra khám bệnh, chữa bệnh; thuốc gây	Báo cáo kết quả thanh tra số 41/BC-	Không có	Kết luận thanh tra số 3946/KL-TT ngày			

	nghiện, hướng tâm thần và tiền chất	ĐTT ngày 26 tháng 12 năm 2019		26/12/2020 của Giám đốc Sở Y tế		
08	Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng	Báo cáo kết quả thanh tra số 30/BC-ĐTT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Đoàn thanh tra	Chưa thực hiện việc báo cáo định kỳ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng Quý I, II, III, IV theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.	Chưa thực hiện việc báo cáo định kỳ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng Quý I, II, III, IV theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.	Đã khắc phục việc thực hiện báo cáo theo đúng Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.	

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2020

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Xuân Mến

